

มติชน

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2545 ปีที่ 25 ฉบับที่ 8947 ราคา 8 บาท

ตลาดการศึกษา

แม่ฟ้าหลวงโตเกินคาด-หวังเป็นหนึ่งในกลุ่มลุ่มน้ำโขง สถานที่เครื่องมือพร้อม-ปีหน้ารับเพิ่มเท่าตัว

อธิการบดีชั้นนำ การศึกษา “แม่ฟ้าหลวง”ต้องเป็นหนึ่งในกลุ่มลุ่มน้ำโขง ย้ำทุกหลักสูตรกลับกรองคุณภาพ เน้นลงทุนน้อย พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเร็ว มุ่งสนองตลาดกลุ่มจีเอ็มเอส ลงทุนเครื่องมือกว่า 60 ล้าน รองรับการสอนทั้งตรี-โท

รศ.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เร่งพัฒนางานสาธารณูปโภคในทุกด้าน โดยในส่วนของอาคารเรียน สนามกีฬา และอาคารในส่วนอื่นที่กำลังก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปลายปีหน้า และคาดว่าอีก 4-5 ปีข้างหน้าเมื่อระบบสาธารณูปโภคและการจัดสภาพแวดล้อมภายในทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ แม่ฟ้าหลวงจะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบและมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามแห่งหนึ่งของภาคเหนือ และเมื่องานก่อสร้างทุกอย่างแล้วเสร็จก็จะสามารถรองรับการเรียนการสอนและจำนวนนักศึกษาที่จะเปิดรับเพิ่มได้อย่างเพียงพอ ซึ่งในปีการศึกษาหน้ามหาวิทยาลัยมีแผนที่จะรับเพิ่ม

ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน รวมถึงการขยายสู่ระดับปริญญาโทและเอกในอนาคต สำหรับการเปิดรับในส่วนของปริญญาตรีนั้นยังคงให้โควตากับนักเรียนในพื้นที่ของภาคเหนือร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือเป็นการสอบผ่านทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนจากภาคอื่นๆให้ความสนใจสมัครเข้ามาเรียนมากเช่นกัน

รศ.วันชัย กล่าวว่า แม้ว่าแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด แต่การจัดการศึกษาไม่ได้อยู่แค่ระดับภูมิภาค เรายังมองไกลไปถึงการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคของกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ซึ่งประกอบด้วยไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า และจีน และการที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรและทุกระดับชั้นปี แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมองไกลไปถึงการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติในอนาคตด้วย โดยสาขาที่เปิดสอนจะมุ่งเน้นเฉพาะสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นสาขาที่ลงทุนน้อยแต่พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้เร็ว เช่น ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศคาดหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการสอนภาษา

ทั้งจากเอเชียและยุโรป ส่วนหลักสูตรอื่นๆ เช่น การจัดการธุรกิจ การจัดการด้านการท่องเที่ยว หรือกลุ่มเทคโนโลยีอาหาร ที่เปิดสอนอยู่ในขณะนี้ นอกจากจะเป็นสาขาที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคแล้ว ยังสามารถสนองตอบความต้องการของตลาดในกลุ่มGMS อีกด้วย

ส่วนในระดับปริญญาโทนั้น รศ.วันชัยเผยว่า นอกจากหลักสูตรบริหารธุรกิจที่เปิดสอนไปแล้ว ปีหน้ามหาวิทยาลัยมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิค ซึ่งขณะนี้ได้ลงทุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆไปแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ทั้งในระดับปริญญาตรีและโทในอนาคต